



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ ๑๒

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กำลังขยายวงกว้างออกไปในหลายพื้นที่ โดยจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการวัดผล เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ ๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบ และการวัดผลรูปแบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ปิดพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ซึ่งรวมไปถึงสถานศึกษาทุกระดับและสถาบันกวดวิชา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความห่วงใยในความปลอดภัย สุขอนามัย ของนิสิตและบุคลากร ตลอดจนผู้มารับบริการของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเห็นสมควรออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

๑. ปิดส่วนงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา ๒๒ วัน **ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓** โดยให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from home) ยกเว้น หน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการประชาชน เช่น โรงพยาบาลสัตว์ การเงินการคลัง ห้องปฏิบัติการที่ทำการศึกษาทดลองต่อเนื่อง งานหอพักนิสิต สถานีฝึกและสถานีวิจัยที่มีความจำเป็นในการให้บริการประชาชนอย่างเร่งด่วน งานด้านกฎหมายที่อยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินการฟ้องร้องต่อเนื่อง งานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ และการปฏิบัติงานผ่านระบบทางไกล (Video Conference) งานรักษาความปลอดภัย งานสาธารณสุข งานที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนบุคลากร หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกิจดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จำเป็น ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือสลับเวลาการเข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัยน้อยที่สุด และเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน โดยให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแล พิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

๒. ให้จัดการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online) และปรับรูปแบบการสอบ และวัดผลเป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือการวัดและประเมินผล เป็นระยะระหว่างที่มีการเรียนการสอน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (COVID-19)ฯ ฉบับที่ ๘ และ ฉบับที่ ๑๐

๓. สำหรับวิทยาเขต สถานีฝึก และสถานีวิจัยที่อยู่นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอให้ปฏิบัติตาม ประกาศของจังหวัด หรือพื้นที่เฉพาะนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานที่ดูแลสถานีฝึก และสถานีวิจัยกำกับและให้มีการรายงานต่อส่วนงานอย่างใกล้ชิด

๔. หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแล อาจกำหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้ สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้ชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศเพิ่มเติมประการใด จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายจรงค์ วชิรินทร์รัตน์)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์